

ข้อมูล & ความรู้

ชื่อเรื่อง

การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการ การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้งานแล้วหรือเหลือใช้ (ร้านรับซื้อของเก่า)

THE STUDY OF HEALTH IMPACT FROM RECYCLABLE WASTE COLLECTING AND SORTING BUSINESS

ชื่อผู้เขียน/ผู้จัดทำ/ผู้วิจัย/เจ้าของผลงาน สมกานต์ ทองเกลี้ยง อารยา อินต๊ะ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้งานแล้วหรือเหลือใช้ (ร้านรับซื้อของเก่า)

รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ Situation analysis เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า และประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.2559

เนื้อหา/บทคัดย่อ

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับร้านรับซื้อของเก่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 17.4 โดยมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย ได้แก่ ทำให้เกิดผื่นผื่นระคายเคือง กลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 24.9 ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจ ได้แก่ กังวลใจว่าอาจเกิดไฟไหม้จากร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ใกล้ชุมชน ร้อยละ 37.1 กังวลว่าร้านรับซื้อของเก่าจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค สัตว์และแมลงนำโรค ร้อยละ 35.9 ผลกระทบทางด้านสังคมได้แก่ การที่ร้านรับซื้อของเก่าตั้งอยู่ใกล้ชุมชนทำให้มีการสร้างอาชีพหรือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร้อยละ 84.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยไปขายทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.0 สำหรับกิจการร้านรับซื้อของเก่าทั้ง 3 แห่ง พบว่า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น วางวัตถุหรือสิ่งของชำรุด ใช้งานแล้วหรือเหลือใช้ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่และวางสูงเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค ไม่มีมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ไม่มีระบบสัญญาณเตือน เพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่เพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลสุรนารีควรออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของชำรุด ใช้งานแล้วหรือเหลือใช้ (ร้านรับซื้อของเก่า) เพื่อให้ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าในพื้นที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด

เอกสารอ้างอิง

สมกานต์ ทองเกลี้ยง อารยา อินต๊ะ. 2559. รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณี การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชำรุด ใช้งานแล้วหรือเหลือใช้. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย.